

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra đối với Báo cáo của UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư công cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, hàng năm kế hoạch vốn đầu tư đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo cơ bản hoàn thành kế hoạch, tiến độ và giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt khá. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đã bố trí vốn để thanh toán hết số nợ đọng XDCB là 396,709 tỷ đồng; số vốn ứng trước ngân sách Trung ương từ trước năm 2015 chưa hoàn trả, cần bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2025 để thu hồi là 234,704 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 chưa được phân theo nhiệm vụ quản lý nên đầu tư còn chùng chေ; việc hỗ trợ vốn cho các địa phương thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm nhưng nguồn vốn chưa được quản lý tập trung. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời; đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chất lượng chưa cao. Năng lực quản lý dự án của một số Ban quản lý dự án chậm được cải thiện, số vốn đầu tư phải thu hồi sau thanh tra, kiểm toán giảm không đáng kể, thu hồi chậm.

2. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

a) Về mục tiêu định hướng, cơ cấu đầu tư

Cơ bản Ban nhất trí về mục tiêu định hướng, cơ cấu đầu tư của UBND tỉnh. Để tập trung vốn đầu tư thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, Ban đề nghị cần lựa chọn danh mục sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

b) Về danh mục dự án đăng ký đầu tư khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban nhận thấy các dự án đăng ký đầu tư chưa được rà soát, lựa chọn danh mục, mới chỉ tổng hợp nhu cầu đầu tư do các ngành, địa phương đề xuất như báo cáo đã trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Do vậy các danh mục dự án đầu tư chưa bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), với 02 mục tiêu về phát triển kinh tế, gồm:

“- Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch Hồ Ba Bể. Hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch”.

Việc bố trí vốn đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực đầu tư chưa đúng với định hướng chỉ đạo phát triển, còn có danh mục đầu tư không thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách tỉnh đã được Ban kiến nghị tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (tháng 7/2020) nhưng chưa được xem xét, điều chỉnh. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp dự kiến mới có 02 dự án với tổng mức đầu tư 249.500 triệu đồng/nhu cầu đăng ký 2.192.586 triệu đồng, song chủ yếu là xây dựng kè chống sạt lở, hồ chứa nước và trạm kiểm lâm.

Do nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn có hạn, do đó Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo định hướng đầu tư đối với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như phát triển nông nghiệp, công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển đô thị,... Xem xét thực hiện phân cấp đầu tư theo phạm vi quản lý để tạo sự chủ động cho các ngành, địa phương đề xuất chủ trương đầu tư và lập kế hoạch đầu tư công của ngân sách các cấp. Quản lý nguồn vốn xây dựng nông thôn mới tập trung để hỗ trợ các địa phương sử dụng có hiệu quả, tránh phân bổ dàn trải, nhỏ lẻ, không có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời chỉ đạo lựa chọn danh mục đầu tư theo lĩnh vực, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để chủ động lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 sát với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu dự họp;
- LĐVP;
- Phòng TH;
- Lưu: HS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Hương